

เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี รุกเดินหน้าการผลิตพลังงานในพม่า

แจ๊คสันวิลล์, ฟลอริดา-9 มิ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี (APR Energy) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการผลิตพลังงานอย่างรวดเร็ว มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่า โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดขนาด 100 เมกะวัตต์ของบริษัทเปิดดำเนินงานอย่างเต็มกำลังในประเทศพม่าแล้ว โรงงานดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเมืองจ๊อกเซ (Kyaukse) รัฐมัณฑะเลย์ ทำหน้าที่ในการจัดหาไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศพม่า (Myanmar Electric Power Enterprise) ด้วยการรับประกันการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำ 82 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนจำนวนกว่า 6 ล้านคน

โลโก้ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20120207/FL48583LOGO>

การเริ่มเปิดดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จด้านการลงทุนที่สำคัญของบริษัทอเมริกันในโครงสร้างพื้นฐานของพม่า และยังทำให้เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมของพม่าก้าวหน้าด้วยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆของชุมชน

สัญญาการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถือเป็นการทำสัญญาครั้งแรกระหว่างบริษัทเอกชนของสหรัฐและรัฐบาลพม่าในการผลิตไฟฟ้านับตั้งแต่ได้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรพม่า นอกจากนี้ การที่ เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี สามารถคว้าสัญญามาได้ก็เพราะศักยภาพของบริษัทในการนำเสนองานภายในกรอบระยะเวลาที่ท้าทายและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าของบริษัท โรงงานดังกล่าวจะใช้แหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติภายในประเทศของพม่าเป็นเชื้อเพลิง และใช้โมดูลการผลิตไฟฟ้าที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำใหม่ล่าสุดของ CAT จำนวน 68 รายการ และยังเป็นหนึ่งในโซลูชันการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดที่สุดในพม่า

ไคลฟ์ เทอร์ตัน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า “เศรษฐกิจพม่าเติบโตอย่างรวดเร็ว และก็เหมือนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่ต้องการพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อเริ่มต้นการเติบโต

ศักยภาพอันมหาศาลของประเทศ พันธกิจของโรงผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นับเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการวางรากฐานไปสู่ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้อย่างพอเพียงในพม่า และเรามุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการมีส่วนช่วยให้พม่ามีอุปทานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ให้กับประชาชนและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง”

เพนนี่ พริทซ์เกอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ กล่าวว่า “เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี นับเป็นตัวอย่างของศักยภาพการทำงานที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทอเมริกันในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดหาโซลูชันพลังงานในพม่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 75% ของประชากรของประเทศยังขาดแคลนไฟฟ้า ความช่วยเหลือจากธุรกิจสหรัฐในพม่าจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์”

เกี่ยวกับเอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี

เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี เป็นธุรกิจพลังงานกักเก็บเคลื่อนที่แบบฟาสต์แทร็คชั้นนำของโลก เราผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ทำให้ลูกค้าเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ เอพีอาร์ผสมผสานเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ทันสมัยเข้ากับความเชี่ยวชาญระดับผู้นำในอุตสาหกรรม ก่อเกิดเป็นโรงไฟฟ้าแบบเทิร์นคีย์ที่สามารถใช้งานได้ ดัดแปลง และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เอพีอาร์ เอ็นเนอร์จี ให้บริการโซลูชันกำเนิดพลังงานแก่ลูกค้าและชุมชนต่างๆทั่วโลก ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา อเมริกา เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aprenergy.com